





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
10 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p><b>กัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( แนวนหน้า, สำนักข่าวไทย, therepoter, thaiPBS, linetoday, thethaiger )          - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม และ ป.ป.ส.เกี่ยวกับนโยบายกัญชาที่สธ. อยู่ระหว่างออกกฎหมายควบคุม ว่า หลังยกเลิกกัญชาและพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดในปี 2565 และขณะนี้ยังไม่มีการควบคุมกัญชา ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้กัญชาและสร้างปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่ามีการใช้กัญชาเพิ่มถึง 10 เท่า ซึ่งทาง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้เรียกร้องว่าขอให้นำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ก.ยุติธรรม จึงมีความเห็นว่า กัญชาสามารถใช้ทางการแพทย์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่ห้ามใช้ในทางสันตนาการ ดังนั้นระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมกัญชาให้ออกประกาศกำหนดให้ช่อดอกและสารสกัดจากพืชกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวนหน้า, therepoter)          -พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงประเด็นการทำหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดช่อดอกกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด จากนั้น นพ.ชลน่าน ได้ตอบว่าเป็นเรื่องของคกก. ป.ป.ส. ต้องเป็นผู้ประกาศให้ช่อดอกเป็นยาเสพติดเอง ว่า การจะเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมการใช้กัญชา แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการออกกฎหมายมาควบคุมแต่อย่างใด จากการสัมภาษณ์ได้สรุปความเห็น ว่า ในระหว่างนี้ที่ยังไม่มีกฎหมายขอให้กลับไปใช้ประกาศของ ก.สธ. ที่มีเงื่อนไขว่าจะใช้ได้ก็ต้องมีกฎหมาย ต้องเริ่มต้นจาก คกก.ด้านยาเสพติดของ ก.สธ. แล้วจึงเข้าสู่การหารือของคกก. ป.ป.ส. จากนั้นจึงจะนำความเห็นของนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงให้ สธ. รับทราบ โดยเป็นความร่วมมือกันของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว ไม่ได้มีอะไรกัน เพียงแค่ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานเริ่มต้นเท่านั้น</p>	
<p><b>ปริมาณยาเสพติดให้โทษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวนหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, sawp.91 linetoday,thebangkokinsight ,siamnews)          -ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง โดย รมว.สธ. กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ทั้งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เช่นแอมเฟตามีน เฮโรอีน ยาเสพติดประเภทที่ 2 โคคาอีน ฝิ่น หรือยาเสพติดประเภทที่ 5 พืชฝิ่น เห็ดขี้ควาย รวมถึงวัตถุออกฤทธิ์อื่น ให้ถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมาย อาทิ มียาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ไอซีไม่เกิน 100 มก. ให้ถือเป็นผู้เสพ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน ,บ้านเมือง , เดลินิวส์, แนวนหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, newtv, linetoday, topnews, thereporter, thestandard )          -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ได้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย          สำหรับการจัดพิธีการในนามรัฐบาล จะประกอบไปด้วย การจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ การจัดพิธีทางศาสนา มหามงคล 5 ศาสนา การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานสโมรสรรสนิวัต การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประโยชน์ที่มีต่อสังคมโดยรวม สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น 1.โครงการพาหมอไปหาประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุข และ 2.โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล</p> <p><b>ตรวจเยี่ยม รพ.สว่างแดนดิน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., ทีทีทุกช่อง, กรมประชาสัมพันธ์ )</p> <p>-พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของ รพ. ทั้งกิจกรรมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พร้อมมอบของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p><b>รมว.สธ. เปิดศึกไตเทียม รพ.วังสะพุง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, theilandplus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศึกไตเทียมและกายภาพบำบัด รพ.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวก ทัวถึงและเป็นธรรม ลดความแออัดในสถานบริการขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงเครือข่ายบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทศตวรรษ และตติยภูมิ อย่างไรก็ดี โดยศึกไตเทียมและกายภาพบำบัด จะช่วยเพิ่มพื้นที่บริการผู้ป่วย กายภาพบำบัด และผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สามารถรองรับผู้ป่วยของอ.วังสะพุง และเครือข่ายอีก 5 อำเภอ คือ เอราวัน ภูหลวง ภูกระดึง ผาขาว และหนองหิน ช่วยให้ประชากร รวมกว่า 270,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของ จ.เลย ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น</p> <p>นายชาญชัย บุญอยู่ นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า เดือนมี.ค. 2559 ได้เปิดหน่วยไตเทียม ให้บริการ 8 เตียง และเป็นแม่ข่าย ให้บริการ รพ.เครือข่าย 5 อำเภอ ในปี 2567 เปิดหน่วยบริการเพิ่ม 1 หน่วย จำนวน 8 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยฟอกเลือดทั้งหมด 32 ราย ส่วนการพัฒนางานกายภาพบำบัด เริ่มตั้งแต่ปี 2545 ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิดความแออัด ไม่สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำแผนของงบประมาณเพื่อก่อสร้างศึกไตเทียมและกายภาพบำบัด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 935 ตารางเมตร งบประมาณ 19,613,600 บาท</p>	
<p><b>งานสมัชชาสุขภาพเลย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน ก้าวที่ 9 สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย การขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย หรือ LOEI SAFETY FOOD มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองในปี พ.ศ.2567 ภายในงานมีเวทีเสวนาในหัวข้อ เลย์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โอกาสทางธุรกิจเพื่อชุมชนและสังคม และมีการออกซุ้มร้านค้า อาหารแปรรูป พืชผักต่างๆ ของ เครือข่าย LSF จัดจำหน่าย โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคม ข้าราชการ นักวิชาการ เอกชน และประชาชน ร่วมกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และได้มีมติขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร โดยกำหนดสร้างมาตรฐานด้านอาหาร โดยใช้ชื่อ LOEI SAFETY FOOD หรือ LSF เป็นการกำหนดมาตรฐานอาหารปลอดภัยของคนจังหวัดเลย</p>	
<p><b>สปสช. ค้างจ่ายค่ารักษาคลินิก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, thaiPBS, linetoday, hfocus)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า กรณีที่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ทำหนังสือเร่งรัดให้ สปสช. ชำระค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระแก่รพ.ในกลุ่ม UHosNet ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2567 นั้น สปสช.รับทราบถึงความกังวลใจ และไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้ได้มีการนัดหารือกับผู้บริหารรพ.ในกลุ่ม UHosNet และจะลงพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในสัปดาห์หน้า โดยหลังจากที่มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่ชัดเจนร่วมกันแล้ว สปสช.จะเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่โรงพยาบาลในกลุ่ม UHosNet โดยเร็วที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา, hfocus, news1live)</p> <p>-ศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุดมลิขิ ประธาน UHosNet กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามานานเพราะค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ สปสช.ยังจัดสรรงบประมาณตามเดิม ที่ผ่านมายังบริการประชาชนเช่นเดิม เพราะไม่ได้ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อน แต่มาถึงตอนนี้แบกรับไม่ไหวและ สปสช.ก็ยังไม่ทำอะไร จึงเป็นที่มาให้เครือข่ายประสานขอเข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ด้วย</p>	
<p><b>การแพทย์จีโนมิกส์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, hfocus)</p> <p>-นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเทศไทย และก.สธ.และการดูแลสุขภาพสังคม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือในด้านวิชาการ ทางการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมด้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การแพทย์จีนในมิกส์ระหว่างสองประเทศ ซึ่งครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยในปี 2567 จะเป็นปีสุดท้ายของการลงนามความร่วมมือ ปัจจุบันดำเนินการถอดรหัสพันธุกรรมชาวไทยกว่า 25,000 ราย และภายในปี 2567 จะดำเนินการให้ครบ 50,000 ราย ซึ่งจีโนมิกส์เป็นเทคโนโลยีที่มีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และประเทศไทย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่จะไปตรวจสอบโรคต่างๆ ของผู้ที่มีโรคทางกรรมพันธุ์ ทำให้เกิดการรักษาทรงเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง</p>	
<p><b>เทศกาลตรุษจีน2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., thejournalistclub)</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนของทุกปี คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะประกอบพิธีไหว้เทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งการจุดธูป หรือประทัด รวมทั้งเผากระดาษเงิน กระดาษทอง อาจทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษต่าง ๆ กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันลดฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมไม่ให้กระทบต่อชุมชนและคนรอบข้าง โดยเลือกจุดธูปขนาดสั้นแทนธูปขนาดยาว ลดระยะเวลาการจุดธูปสั้นลงดับธูปให้เร็วขึ้น เลี่ยงการจุดธูปหรือเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ในบริเวณที่อับและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เลี่ยงการจุดธูปปักลงในอาหาร หรือเผากระดาษเงิน กระดาษทองในบริเวณใกล้กับอาหาร กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ เลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่จุดธูปหรือเผากระดาษ เมื่อเสร็จพิธีกรรมเก็บกวาดก้นธูป ชี้เข้า ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่นไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>-นพ.กุลธรนิต วนรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนมักบริโภคอาหารจำพวกแป้ง เนื้อสัตว์ ที่มีน้ำตาลและไขมันสูง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ทั้งอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นนำหลักการรับประทานอาหารเพื่อลดผลเสียต่อสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน พร้อมแนะนำ 3 ชาสมุนไพร ได้แก่ ชาดอกคำฝอย ชาปัญญาจันทร์ ชาเก็กฮวย เสริมด้วยการออกกำลังกาย ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ มองรอบทิศ</p> <p>-ระหว่างที่ยังรอ สส.ในสภา พิจารณาเรื่อง "พ.ร.บ.อากาศสะอาด" ซึ่งยังไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนจะมีผลบังคับใช้ แต่นายกรัฐมนตรี โยนไม้แข็ง 3 ข้อสั่งการ ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรีบไปพิจารณาดำเนินการ ประกอบด้วย 1.ตัดความช่วยเหลือใด ๆ ในทุกโครงการจากภาครัฐ กับเกษตรกรที่ยังฝ่าฝืนเผา 2.เก็บภาษีแพงขึ้น ตัดสิทธิ ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร ที่เพาะปลูกตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน แล้วเผาภายหลังการเก็บเกี่ยว จนส่งผลกระทบต่อเข้ามาในประเทศไทย 3.ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ที่ปล่อยปละให้มีไฟป่า และมีการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยว จะถูกสอบสวนขึ้นบัญชีดำ เนื่องจากปัญหาหมอกควัน-ฝุ่น PM 2.5 ถูกยกเป็นวาระแห่งชาติ จะทำงานกันแบบเข้มข้นเหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว</p>	
<p><b>กรมอนามัย ลงพื้นที่บ่อขยะไฟไหม้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaiPBS, linetoday)</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ ชุมชนรัศมี 5 กม.พื้นที่ไฟไหม้บ่อขยะ อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พบอาการรุนแรงจากการสูดดมควันไฟ เหม่าและฝุ่นละออง และในส่วนของระบบการบำบัดน้ำชะขยะที่เกิดจากการดับไฟ จะไหลลงสู่อ่างน้ำในพื้นที่ยังมีของเสีย ประกอบการ ซึ่งเป็นลักษณะบ่อขุดแบบปิด และบางส่วนไหลซึมลงพื้นดินในพื้นที่ว่างเปล่า และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นทุ่งนาของชาวบ้าน อาจทำให้มีสารพิษบางส่วนจากน้ำชะขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้</p>	
<p><b>เปิดคลินิกสุขภาพเท้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุริยกุลนวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันนากายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้บริการตรวจสุขภาพเท้าแก่บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีการตรวจประเมินของทีมนสหวิชาชีพ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ อุปกรณ์ทุกชิ้นมีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการปรับปรุงสถานที่บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย มาตรฐานในระดับสากล</p>	
<p><b>จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-กรมควบคุมโรค โดยกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาวะฉุกเฉิน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนด้านการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.พ. 2567 ณ โรงแรมดารา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของบุคลากร เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>รพ.ขอนแก่น เปิดตัวทีมรักปัสสาวะ</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>-รพ.ขอนแก่น จัดแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ของหน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ขอนแก่น "Maxillofacial Surgery Cocktails 2024" เพื่อฟื้นฟู ทบทวน และนำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับทันตแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดตัวเดมโบริกซ์ อำนวยความสะดวก ให้กับญาติผู้ป่วย เล็งเปิดศูนย์แพทย์แห่งที่ 8 เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศ มีห้องแล็บใหญ่ ให้บริการเจาะเลือด และตรวจสุขภาพ</p>	
<p><b>บริการทันตกรรมบัตรประกันสังคม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)</p> <p>- น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ กสม.ได้ตรวจสอบและสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ยืนยันว่า การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านบริการทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี เป็นการกำหนดวงเงินสิทธิประโยชน์ที่ต่ำกว่าสิทธิของผู้ถือบัตรทอง ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ด้านบริการสาธารณสุขขั้นต่ำที่คนไทยทุกคนได้รับ อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมการรักษาทันตกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเอกซเรย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันทั้งก่อนและหลังทำหัตถการ ซึ่งผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ไม่พบข้อเท็จจริงว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถใช้สิทธิรักษาทันตกรรมในรพ.ของรัฐได้อย่างไม่จำกัดวงเงิน ตามที่เป็นข่าว</p> <p>ล่าสุด เมื่อปลายวันที่ 8 ก.พ. กสม.ได้ประชุมร่วมกับผู้แทน สปส. สปสช. และสป.สธ. ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เห็นพ้องกันว่า กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรกำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นด้านบริการทันตกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขระหว่างผู้รับสิทธิประโยชน์ของทั้งสองกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน</p>	
<p><b>ถอดบทเรียนการพัฒนาปัญญาหลักแห่งชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ</p> <p>- คณะอนุกรรมการพัฒนาปัญญาหลักแห่งชาติ ร่วมกับบอย. และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานพัฒนาปัญญาหลักแห่งชาติ" ระยะต้น (ปี พ.ศ. 2565-2566) ระหว่างวันที่ 15 - 17 ม.ค. 2567 ณ โรงแรม ณ ทริธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกยาในปัญญาหลักแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและทันการณ รับประทานโรคระบาด ปิดช่องโหว่ภาวะขาดแคลนชั่วคราว มุ่งเป้าหมายที่ต้องใช้เร่งด่วน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน หนุนการเข้าถึงยาจำเป็นได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เสริมความแข็งแกร่งระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย</p>	
<p><b>ประกันภัยทำคู่มือมาตรฐานเบิกค่ารักษา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-นายชุตริ ประมูลผล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประสานความร่วมมือสมาคมรพ.เอกชน จัดทำคู่มือมาตรฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล เพื่อลดการรักษาเกินความจำเป็น คิดค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามราคามาตรฐาน ป้องกันฉ้อฉลประกันภัย ชี้หากธุรกิจประกันภัยคุมค่าใช้จ่ายได้ ช่วยหนุนระบบประกันภัยสุขภาพของไทยเติบโตยั่งยืน</p>	
<p><b>ญี่ปุ่นป่วยโควิด 19 พุ่งสูง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ก.สพธ.ญี่ปุ่น เผยเมื่อ 9 ก.พ. ว่า มีผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารับรักษาในรพ.ทั่วประเทศ 79,605 ราย เพิ่มขึ้น 8% จากสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 7 โดยจังหวัดอชิกาวะ ในภาคกลาง มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงสุดเช่นเดียวกับที่กรุงโตเกียว จ.ฟุกุชิมะ และโอจิ ก็มียอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันศ.อิโรชิ มุคาเอะ จากม.นางาซากิ ผู้อำนวยการสมาคมระบบทางเดินหายใจแห่งญี่ปุ่นเตือนว่า ญี่ปุ่นอาจเข้าสู่ระลอกที่ 10 ของการระบาดของโควิด 19</p>	
<p><b>กัมพูชายืนยันผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, linetoday, sondhitalk, news1live)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ออกแถลงการณ์พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช5 เอ็น1 รายแรก รายแรกของปี 2567 เป็นเด็กชายวัย 9 ปี อยู่ที่จ.กระแจะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา</p>	